

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đạt được trong 60 năm qua.

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây mạnh công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng và thương hiệu của Trường, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế.

viên có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Thực hiện tốt nội dung về tư tưởng, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, bộ máy, nhân sự, tài chính như UBND tỉnh đã giao; triển khai thành lập Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế trong thời gian ngắn.

Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã trao thưởng cho học sinh có thành tích học tập tiêu biểu năm học 2019 - 2020 và nhận hỗ trợ trên 1,83 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ các hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường.

TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn Trảng Sinh đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

\* Sáng ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chung vui và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn Chí Cường, xã Nam Cường, huyện Tiên Hải.

Thôn Chí Cường có 351 hộ với 1.248 nhân khẩu. 5 năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Chí Cường đã đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Chí Cường đạt được trong những năm qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới cán bộ và nhân dân thôn Chí Cường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển về mọi mặt.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Chào tân sinh viên 2020

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức đêm nhạc hội chào tân sinh viên 2020. Đây là chương trình đặc biệt mà Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã chuẩn bị rất công phu để chào đón 1.000 tân sinh viên năm học 2020 - 2021.

Tại đêm hội, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tân sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Đêm hội là sân chơi bổ ích và thiết thực giúp các bạn tân sinh viên làm quen với hoạt động của các câu lạc bộ, hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình; cổ vũ và khích lệ phong trào thi đua học tập, rèn luyện của sinh viên trong năm học mới.

KUÂN PHƯƠNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 8/11, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt qua con số hơn 50 triệu người.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

để tiếp tục duy trì kết quả và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, đơn vị: - Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

- 2. Giao Sở Y tế: - Thường xuyên cập nhật, phân tích thông tin, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh mùa Đông - Xuân, nhất là dịch bệnh Covid-19, tham mưu kịp thời các phương án, biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả với các loại dịch bệnh; cập nhật kịp thời văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện; - Tiếp tục chủ động rà soát, truy vết, quản lý, cách ly người có biểu hiện của bệnh cúm (ho, sốt...), người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, người có yếu tố nguy cơ, nhất là người nhập cảnh, người từ các vùng đang có dịch về địa phương. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; - Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh; bảo đảm thường trực cấp cứu, khám sàng lọc phân loại, phân luồng, thu dung, cách ly, điều trị người bệnh; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; - Chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng tăng cường giám sát tại cộng đồng, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, khoanh vùng

- xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát lan rộng đặc biệt là dịch Covid-19, MERS-CoV, cúm A (H5N1/H5N6/H7N9...), Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Bạch hầu, Sởi, Tiêu chảy cấp...; - Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể duy trì người dân duy trì hoạt động về nhà, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động tại các khu cách ly tập trung và các địa bàn chỉ có dịch xảy ra. 4. Giao Bộ Chỉ huy Quản sự tỉnh: - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương tiếp tục củng cố, vận hành hoạt động của khu cách ly tập trung bảo đảm đúng quy trình, quy định không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và thực hiện thu phí cách ly theo quy định. 5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: - Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Tập trung vào các biện pháp và phổ biến thông điệp 5K phòng, chống Covid-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế), các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân, tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh và khuyến cáo người dân tự giác nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch. 6. Giao Sở Giáo dục - Đào tạo: - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục, thông báo cho cơ quan y tế địa phương để có các biện pháp xử lý kịp thời. 7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: - Tăng cường hoạt động giám



Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản"

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Thái Bình về việc: Khoảng 23 giờ 25 phút cùng ngày, có 2 đối tượng là nam giới đi xe máy đến khu vực gần nhà anh D, ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D. Hậu quả nước sơn làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D.

Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc, tập trung điều tra xác định: Dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, sinh năm 1962, trú tại số nhà 7/3, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, tổ 2, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 6/11, các đối tượng Hoàng Long Bách, sinh năm 1995, trú tại thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang (Vũ Thu) và Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1991, trú

tại thôn Trung, xã Tân Học (Thái Thụy) đã sử dụng sơn cho vào túi bóng để ném vào nhà anh D, làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Mai Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình thu giữ một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 7/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt người

bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách, Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. P.V

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật An ninh mạng năm 2018

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8050 ra ngày 2/11/2020)

Câu 11: Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, công kết nối mạng quốc tế được thực hiện như thế nào? Trả lời: Điều 25 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định: 1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, công kết nối mạng quốc tế phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

khuyến khích công kết nối quốc tế đặt trên lãnh thổ Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, công kết nối mạng quốc tế có trách nhiệm sau đây: a) Bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và

thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Tạo điều kiện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng khi có đề nghị. Câu 12: Trẻ em có được bảo vệ trên không gian mạng không? Trả lời: Theo quy định tại Điều 29 Luật An ninh mạng năm

2018 quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như sau: Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không

gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của Luật này và pháp luật về trẻ em. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em. (còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)